



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๐๗๒

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยคณะมีการเปิดรับนักศึกษา โดยมีการใช้คำเรียกประเภทของนักศึกษาที่แตกต่างกันไป ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคพิเศษ และโครงการพิเศษ โดยในส่วนของนักศึกษาภาคพิเศษ หรือภาคสมทบ ก่อให้เกิดความสับสนในการจำแนกประเภทของนักศึกษา และการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการศึกษาระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าไม่ได้มีการกำหนดประเภทของผู้เข้าศึกษาไว้

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าได้มีการกำหนดประเภทผู้เข้าศึกษาไว้ในส่วนที่ ๒ ประเภทของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา (อ้างในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๖ วรรค (๑) และวรรค (๒)) ดังนี้

๒.๑) นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ศึกษาในเวลาราชการเต็มเวลาที่เรียน

๒.๒) นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ อาจจะสอนในเวลาราชการได้ตามความเหมาะสมและมีเหตุผลอันสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ซึ่งจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดคำเรียก และความหมายของประเภทนักศึกษาที่ศึกษานอกเวลาราชการไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นนักศึกษา “ภาคพิเศษ” ส่วนคำว่า “ภาคสมทบ” มิได้ปรากฏในข้อบังคับฯ ใด ๆ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ และการใช้คำเรียกประเภทนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด จึงเห็นควรให้คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณากำหนดคำเรียกประเภทนักศึกษาฯ ให้มีความชัดเจนต่อไป

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณารายละเอียดความหมายของประเภทนักศึกษาที่ศึกษานอกเวลาราชการแล้ว และมีมติเห็นชอบในการใช้คำเรียกนักศึกษาที่ศึกษานอกเวลาราชการว่า นักศึกษา “ภาคพิเศษ” ตามที่มีการระบุไว้ในข้อบังคับฯ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้คำเรียกนักศึกษาที่ศึกษานอกเวลาราชการว่า นักศึกษา “ภาคพิเศษ” ทั้งนี้ ให้กองแผนงานแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ